

การพัฒนากระบวนการนำเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัย

Research Update

สวัสดีค่ะ สำหรับช่วงเดือนกันยายนี้ ก็เป็นเวลาที่เราเริ่มเข้าสู่การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กันแล้วนะคะ ซึ่งสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ก็ได้รับความสนใจจากบุคลากร สศค. เป็นจำนวนมากเหมือนที่ผ่านมาเช่นเคย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยนี้ สาร ศวบ. ฉบับเดือนกันยายนจึงขอนำเสนอเรื่องราวของการพัฒนานำเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัย ซึ่งได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือปีงบประมาณปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการพัฒนารูปแบบการเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดินในระบบ บริหารจัดการงานวิจัยประเทศ (National Research Management System : NRMS) เป็นลักษณะการให้นักวิจัยนำเข้าข้อเสนอการวิจัยระบบพร้อมทั้งดาวน์โหลด Template จาก วช. เพื่อกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกไฟล์เป็นPDF. แยกกลับเข้าระบบ จากนั้นระบบจะสร้างเอกสารข้อเสนอการวิจัยที่ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้

1. ข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยที่นักวิจัยกรอกในระบบ
2. ข้อมูลจากไฟล์ Template ในรูปแบบ PDF. ที่นักวิจัยแนบในระบบ
3. ข้อมูลประวัติส่วนตัวของคณะผู้วิจัยในฐานะข้อมูลนักวิจัยที่นักวิจัยกรอกเข้าระบบ



เนื่องจากการนำเข้าข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบดังกล่าวในปีที่ผ่านมา มักพบปัญหาในเรื่องการไม่สามารถแนบรูปภาพรายละเอียดโครงการที่ต้องการกรอกในระบบ ปัญหาการส่งข้อมูลรูปแบบตารางหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปัญหาที่ระบบไม่รองรับไฟล์ PDF. ซึ่ง วช. ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ การนำเข้าข้อเสนอการวิจัย โดยจะเริ่มใช้งานในการเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดินปี 2561 เพื่อให้ให้นักวิจัยสามารถนำเข้าข้อเสนอการวิจัยได้ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น

ดังนั้น นักวิจัยจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ Template ในรูปแบบเอกสาร Word ที่มีหัวข้อตามแบบฟอร์ม ว1ด/ว1ช และกรอกข้อมูลตามรูปแบบไฟล์ Template รวมถึงนำไฟล์ดังกล่าวสู่ระบบ ซึ่งนักวิจัยจะต้องบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของนักวิจัย และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการประเมินข้อเสนอการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลจากเอกสารที่นักวิจัยส่งเข้ามาสู่ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการออกรายงานและบริหารจัดการข้อมูลสำหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดทำและนำเสนอข้อเสนอการวิจัยของ สศค. จากการทำ วช. ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดการงานวิจัยของประเทศให้แก่บุคลากรของสศค.นี้ ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ (ศวบ.) จึงได้มีการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบ NRMS สำหรับการนำเข้าข้อเสนอการวิจัยของ สศค. เพื่อเสนอขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา